

## “สารตะกั่ว” อันตรายใกล้ตัวที่แฝงมากับสีทาบ้าน



อันตรายจากสารตะกั่วพบได้จากหลายสาเหตุ หนึ่งในสาเหตุที่ใกล้ตัวและไม่อาจมองข้ามได้ คือจาก “สีทาบ้าน” เพราะสารตะกั่วปะปนอยู่ในส่วนผสมของสี ซึ่งสารตะกั่วเป็นโลหะหนักที่อันตรายต่อสุขภาพ แม้ว่าจะไม่ส่งผลให้เห็นในทันทีที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย แต่จะสะสมในร่างกายของเราไปเรื่อยๆ เป็นเวลานาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราในระยะยาว เช่น เกิดโรคโลหิตจาง มีผลต่อการทำงานของไต หรือ อาจเป็นต้นเหตุของโรคมะเร็ง นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของสติปัญญา ซึ่งถ้าสีที่มีส่วนผสมของสารตะกั่วถูกนำไปใช้ในกลุ่มเปราะบาง เช่น โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็กหรือศูนย์เด็กเล็กต่างๆ จะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการช้าหรืออาจร้ายแรงถึงขั้นทำให้เด็กป่วยด้วยโรคปัญญาอ่อน นอกจากนี้ยังพบอาการของพิษตะกั่วในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เมื่อตะกั่วเกิดการสะสมในเนื้อเยื่อกระดูกและกล้ามเนื้อต่างๆ จะทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามข้อและกระดูก มีอาการกระดูกผุและหักง่ายตามมา ส่วนอาการทางกล้ามเนื้อจะทำให้เมื่อยล้าและกล้ามเนื้ออ่อนแรง ตะกั่วในสีทาบ้านสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ ๒ ทาง คือ ผ่านการหายใจและการรับประทานในผู้ใหญ่ ตะกั่วจะเข้าสู่ร่างกายได้จากการสูดดมฝุ่นสีที่ฟุ้งกระจายจากการหลุดร่อนตามอายุการใช้งาน หรือระหว่างการขูดสีผนังเก่าเพื่อทาสีใหม่ ขณะที่เด็กเล็กๆ จะได้รับสารตะกั่วจากการรับประทานมากกว่า เพราะเด็กในวัยนี้มีความอยากรู้อยากเห็นและมักจะใช้มือหยิบสิ่งของรอบตัวเข้าปาก ซึ่งอาจมีสารตะกั่วหรือสารพิษอื่นๆ ปะปนอยู่

สคบ. จึงออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้สีที่มีสารตะกั่วเป็นส่วนผสมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยกำหนดการแสดงฉลากและระบุรายละเอียดของสินค้าดังนี้

๑. ต้องแสดงปริมาณสารตะกั่วที่ผสมอยู่ในสี โดยระบุเป็นหน่วยเป็น ส่วนในล้านส่วน (พีพีเอ็ม)

๒. ปริมาณสารตะกั่วมากกว่า ๑๐๐ ส่วนในล้านส่วน (พีพีเอ็ม) ต้องมีการระบุค่าเตือนว่า

“สารตะกั่วอาจเป็นอันตรายต่อสมองและเม็ดเลือดแดง ห้ามใช้ทาบ้านหรืออาคาร”

๓. ต้องใช้ตัวอักษรหนาสีแดง ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 มิลลิเมตร บนพื้นสีขาว แสดงไว้ในตำแหน่งที่ให้เห็นชัดเจน



จะเห็นว่าฉลากสินค้ามีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหรือใช้สินค้าและบริการ

หากพบเห็นสินค้าที่ไม่มีฉลากหรือทำฉลากไม่ถูกต้อง ผู้ขายและผู้ผลิตสินค้าจะมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ สามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนมาที่ สคบ. สายด่วน ๑๑๖๖ หรือทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect



สแกน QR Code  
ดูประกาศฉบับเต็มได้

